

ซีพี ออลล์ จัดเสวนา “ถอดรหัสลายผิว...นวัตกรรมแห่งการสร้างเยาวชน” ช่วยพัฒนาศักยภาพให้ก้าวไกล



นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ (ที่ 4 จากขวา) นางกมลชนก เขมะโยธิน (ที่ 3 จากขวา) และนางประณม ถาวรเวช (ที่ 4 จากซ้าย) ร่วมเสวนา "ถอดรหัสลายผิว...นวัตกรรมแห่งการสร้างเยาวชน" จัดโดยศูนย์วิเคราะห์ศักยภาพปัญญาธรรมา หรือ P-PAC ที่ห้องศาลาแดง โรงแรมดุสิตธานี



เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2555 ศูนย์วิเคราะห์ศักยภาพปัญญาธารา หรือ P-PAC (Panyatara Potential Analysis Centre) ในกลุ่ม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหาร เซเว่น อีเลฟเว่น จัดเสวนา “ถอดรหัสลายผิว...นวัตกรรมแห่งการสร้างเยาวชน” นวัตกรรมใหม่แห่งการศึกษาความเชื่อมโยงของการทำงานของสมองและลายผิว เพื่อค้นหาและพัฒนาศักยภาพ บุคลิกลักษณะ และความเป็นตัวตนของเยาวชน โดยมี นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ นางกมลชนก เขมะโยธิน นักแสดง และ นางประณม ถาวรเวช ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ จอห์น โรเบิร์ต พาวเวอร์ส ประเทศไทย ร่วมเสวนา ที่ห้องศาลาแดง โรงแรมดุสิตธานี



นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ซีพี ออลล์ ผู้บริหาร เซเว่น อีเลฟเว่น กล่าวว่า ลายผิววิทยา (Dermatoglyphics) คือการศึกษาความเชื่อมโยงของลายผิวกับการทำงานของสมอง ระบบประสาท จิตวิทยา พันธุกรรมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์ โดยมี การศึกษาค้นคว้าทางการแพทย์มานานกว่า 200 ปี ซึ่งข้อเท็จจริงของลายผิวมีอยู่สามประการคือ หนึ่ง.ลายผิวของทุกคนไม่เหมือนกัน สอง.ลายผิว มีความสัมพันธ์กับสมอง และ สาม.ลายผิวไม่เปลี่ยนแปลงตลอดชีวิต ซึ่งผลวิเคราะห์สามารถ วิเคราะห์ความเป็นตัวตน รวมถึงอุปนิสัย แรงจูงใจและวิธีที่ใช้ในการทำงานได้แม่นยำ มากกว่า 90%

“ผลการวิเคราะห์ของทุกคนจะบอกออกมา 9 ด้าน คือ ความเป็นตัวตนที่แท้จริง ลักษณะภาพรวม

ของบุคคล กลุ่มงานที่เหมาะสม ศักยภาพที่ติดตัวมาแต่กำเนิด การสร้างและพัฒนาศักยภาพ สายอาชีพที่เหมาะสม รูปแบบการเรียนรู้ ความไวต่อการรับรู้ และการทำงานของสมอง สิ่งที่ได้จากโปรแกรมนี้คือ พ่อแม่จะได้เรียนรู้ว่าควรเลี้ยงลูกอย่างไร รู้ถึงศักยภาพของเด็กว่าเมื่อเขาเติบโตแล้วควรจะเข้ามหาวิทยาลัยอะไร สอบอะไร เรียนอะไร เพื่อพัฒนาศักยภาพของลูกให้ตรงกับสิ่งที่เขาเป็นตัวตนจริงๆของเขา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเด็กมาก นับเป็นนวัตกรรมใหม่แห่งการศึกษาเพื่อค้นหาศักยภาพของมนุษย์” นายก่อศักดิ์ กล่าว

สำหรับขั้นตอนการวิเคราะห์ศักยภาพ จะทำการสแกนปลายนิ้วมือทั้ง 10 นิ้วและพิมพ์ ฝ่ามือ ในกรณีนี้

เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ก็จะมีการพิมพ์ฝ่าเท้าด้วย จากนั้นจะส่งลายนิ้วไปไต่หวั่นเพื่อทำการวิเคราะห์ เมื่อวิเคราะห์เสร็จก็จะมอบรายงานให้ผู้เข้ารับการวิเคราะห์เก็บไว้เป็นข้อมูลต่อไป

ศูนย์วิเคราะห์ศักยภาพปัญญาธารา หรือ P-PAC (Panyatara Potential Analysis Centre) ก่อตั้งขึ้น ประมาณปลายปี 2550 จากแนวความคิดของ นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ที่เล็งเห็นคุณค่าและความสำคัญของการวิเคราะห์และพัฒนาศักยภาพของบุคคล โดยเฉพาะเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ซึ่งปัจจุบัน P-PAC มีนักวิเคราะห์ศักยภาพมืออาชีพให้บริการแก่ผู้ที่สนใจมาแล้วกว่า 12,000 คน

ศูนย์วิเคราะห์ศักยภาพปัญญาธารา (P-PAC) ตั้งอยู่ที่ 127 อาคารปัญญาภูมิ 1 ชั้น 4 ถนนสาทรใต้ แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2648-2999 โทรสาร 0-2679-6999 อีเมลล์ p-pac@panyatara.com หรือเข้าชมเว็บไซต์ได้ที่ www.p-pac.com